

9 ข้อยกเว้นถ้าไม่ยากเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อ....

นำเสนอเมื่อ : 20 เม.ย. 2552

9 ข้อยกเว้นถ้าไม่ยากเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อ....



ขบถัดสะบัดเขี้ยว

มีนิสัยชอบจับผิดคนอื่น แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาตรงๆ หรือเก็บเอาไปนินทาลับหลัง ถึงแม้ว่าคุณจะจริงแล้ววิจารณ์ออกมาได้หรือว่าวิจารณ์เพราะคุณซื่อใจไม่มีมดอยให้ใครดีใครเด่นไม่ได้

ต้องการเหตมาตำหนิตัวคนเดียวไม่ได้ นั่นล่ะ! คนที่ฟังคุณอยู่ก็ยอมเอือมเอียงสะอึกสะอื้นไปด้วย แต่แล้วพวกที่ฟังนั้นแหละจะค่อยๆ ขยาดปากคุณไม่ยอมจากคบด้วยเพราะเกรงว่าจะถูกคุณเก็บไปเป็นเหยื่อลับหลังใจคะ

ชอบจู้จี้จกจกสั่งสอน

พวกนั้นจะไปเป็นอาจารย์แนะแนวหรือคุมห้องปฏิบัติการซะให้แล้วรู้รอด เพราะไปที่ไหนก็อดไม่ได้ที่จะแนะนำสั่งสอนเช่น ไปบ้านเพื่อนก็สั่งแลไปทั่วห้องรับแขกแล้วก็แนะนำวามานหนาตาไม่เหมาะสมใจ โตะรับแขกตั้งมุมนี้ไม่เหมาะ ดูโชว์โบหนักก็ไม่เข้ากับเครื่องลายครามที่อยู่ในตู้ ฯลฯ

ตัวยังงั้นยังถึงจะถูกตอง บางทีนะไปถึงเรื่องอาชีพของสามี เพื่อน และการเรียนของลูกเพื่อนด้วยกันอีกแนะ ว่าควรทำไฉนจะรวยเร็วกว่าหรือว่าเรียนไฉนจะหางานหาง่ายกว่า ซะดิชะรายกับสั่งสอนเพื่อนเป็นเจ้าของบานหา เธอตองอวนกวางนี่อีกนิดหรือหมอกวางนี่อีกสักหน่อย ไม่งั้นฝ่าละมีเธอไปมีเมียหย้อยเหง้อ...เอ๊แบบนี่ใครอยากเปิดประตูต้อนรับในคราวต่อไปอีกละคะ...ถามตรงๆ เจาะ

ช่างติแถมขี้บ่น

นี่ก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ทำลายเสน่ห์ของตัวเองให้เหือดหายไปได้อย่างชะงัดดีทีเดียว ซึ่งโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง เพราะไม่มีใครเขาจ้างวานใช้เลยสักคนเดียว แต่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเอง "จิตไม่วาง" แถม "มีเงาะปาก" มาให้พูด คนประเภทนี้เห็นอะไรนิดหน่อยก็สามารถติได้เป็นคองเป็นควา เรียกว่าอะไรมานเข้ามาในสายเป็นจับมาเป็นขุดดินไต่หมัด จะมีมูลความจริงหรือเปล่า สมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่สนใจขอให้ได้ติได้ประเมินค่าในขั้นต่ำหรือในแง่ลบไวก่อนเป็นพอใจ

อีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ไม่ติอะไรตรงๆ หรือรุนแรง แต่ชอบบ่น บ่นได้สารพัดเรื่อง ชี้ทุมรา ชี้ทุมวงแห้ง ผนตูกกับบ่นหยุดกับบ่นอีก เช่น เดินเข้าไปในกลุ่มเพื่อนงที่เขากำลังคุยกันเพลินๆ เรื่องอะไรรู้อยู่ก็ไม่สนใจแล้วเปิดปากบ่นเรื่องรถติดทำหมาช่าเป็นพรรคเป็นพรรค แล้วก็บ่นต่อเรื่องแอร์ในห้องทำไม่ไม่ค่อยเย็น...

โอย! สาทัดจะหยาบยกขึ้นม่าน แล้วเพื่อนหน้าไหนละคะจะทนฟัง คนอย่างนั้นแหละที่เพื่อนจะหายหน้าไปที่ละคนสองคนจนหมดเพื่อนถ้ามีสามี่...สามี่อาจจะชอบลิ่ววิเวกไปนั่งวิปัสสนาในคาราโอเกะก็ได้ สมายทูกวาฟังเสียบบนเยอะเลย

ไม่เห็นความสำคัญใคร

คิดเภาว ที่ยังขลังอยู่เสมคือ ถ้ายากให้เขารักคุณ คุณก็ต้องรักเขาก่อน เป็นจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเลยทีเดีย... หากคุณต้องการเป็นที่รักของใคร คุณก็ต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีในขณะที่เขาพูด แสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูดเล่า ถ่าเสริมคำถ่าที่เเกาะเจาะไคด้วยยิ่งดี แต่ถ่าขณะที่เขาพูดอยู่นั้นคุณทำเป็นเมินเฉย

ไม่ใส่ใจที่จะฟังหรือเมินมองไปทางอื่น ทำเหมือนกับว่าที่เขาพูดอยู่นั้นเป็นเสียงนกแก้วนกขุนทองไม่เห็นจะน่าสนใจเลย ถ่าคุณยังทำอย่างนี้กับหลายๆ คนอีกหนอยคุณก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเมินเหมือนกัน ไนเมื่อคุณไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นใด คนอื่นเขาก็คิดและทำอย่างคุณเป็นเหมือนกัน...เกลียดจิ้มเกลียดจ้งนเถอะ

อะไรๆ ก็รู้ไปหมด

ความรอบรู้ของคนเรานะพอจะแบ่งออกเป็นได้ 2 ประการคือ "รู้เรื่องชาวบ้าน" ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรโดยเฉพาเรื่องไม่ตีไม่ฆ่าม คุณทำเป็นหมอดแถมยังทำตัวเป็นทอกระจายเขาเอาไปนินทาไปนินทาให้คนอื่นรู้ รุดอีกตวย ซึ่งใครๆ ก็อยากฟังเพราะเรื่องพรรคนี้หรืออรุฑู แต่ลึกๆ ลงไปแล้ว

พวกที่ฟังคุณอยู่นั้นก็ซึกไม่ไว้วางใจคุณ ไม่อยากจคบด้วย ถ่าตองคบก็คอบอย่างผิวเผินเพราะเกรงว่าถ่าสนิทมาๆ แล้วคุณจะเอาความไม่ตีของเขไปแฉโพยในวงอื่น สวนอีกประเภทหนึ่งคือ "รู้เรื่องเนื้อหาสาระทั่วไป" เช่น ชาวสารบานเมือง เรื่องศิลปะบั้งเท็ง กีฬา แฟชั่น ดูหงวแ่งก็ได้ดูลายมือก็ได้ ฯลฯ

ครอบจักรวาลไปหมดจนกลายเป็นสรวานุกรมเคลื่อนที่

ถ่ามอะไรตอบได้หมด ซึ่งก็หน้าภาคภูมิใจไม่หนอยที่มีภูมิรู้ แต่บางทีการถ่าถ่งไม่รูชะบังจะทำให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นไม่ใช่พอ ใจๆ พุดอะไรขึ้นมาคูณก็แ่งเพิ่มแบบวาวจริงรูสึกหมากกว่า

หรือใครพุดอะไรตลาคูเคลือบหูหนอยๆ คุณก็ไม่ยอมปลอยไปตลกลับทักถ่าถ่งไขทั้นควันโดยไม่รู้เห็นแก่หน้าใครเลย...ระวังเถอะสักวันหนึ่งจะไม่เหลือใครหนึ่งฟังความรูของคุณเลยสักคน แล้วจะเหงาปากเวนเสียแต่คุณจะเปลี่ยนอาชีพ ไปเป็นครูบาอาจารย์ก็แล้วไป

ถือตัวเองเป็นใหญ่

ถ่าคุณคาคหวังจะให้ทุกคนเอออหรือทุมกไปกับคุณทุกถ่าถ่ง เห็นพ้องด้วยกับคุณทุกประเด็นที่คุณเสนอ หรือชี้แนะหรือนิยมชมชอบในสิ่งเดียวกับคุณ ฯลฯ นั่นถือได้ว่าคุณคาคหวังมากเกินไปแล้ว เพราะแต่ละคนก็มีสติปัญญา มีความคิดความเชื่อ และระสนิยมเป็นของตัวเอง

พอไม่ตีตังใจคุณก็โกรธเขา โดยไม่ยอมเปิดใจให้กว้างฟังเหตุผลของคนอื่นง ถ่าคุณยังถืออึดตัวธิบโดยเหนือประชาธิบโดยถ่าถ่งนั้นก็ตอไปคุณก็โดยคุณเดียวสุมใจ เพราะไม่มีใครยอมให้คองจุมทหรือกห่ากาวเขาไม่ตีถ่งผลประโยชน์อะไรบางถ่าถ่งจากคุณ ที่มันคุดกับการถ่าถ่งไป

มองโลกในแง่ร้าย

อันที่จริงคนที่มีมองโลกหรือมองคนอื่นในแง่ร้ายไว้กู่ถ่นนั้น พอจะกล้อมแกลุ่มอ้งได้ว่าเป็นคนถ่าถ่งครอบคอบไม่ประมาถ เป็นถ่าถ่งกันไว้ดีกว่าถ่าถ่งกัน แต่ถ่าถ่งเห็นอะไรเลวร้ายทหวุดระแวงขางทหวางตหรือโมนาไวว้างไปไปหมด เช่น เพื่อนจริงใจตวยคุดก็ทหวางเขาเสแสร้งถ่าถ่งทำเพื่อนเภาแวงมะเยียมกิวัดกรอกรมาเขาจะมายืมเงินหรือเปล่า อะไรถ่านองนี้

จะทำให้คุณขาดเพื่อนลงไปเรื่อยๆ เพราะคุณเห็นใครก็ระแวงไปหมดจนไม่ถ่าถ่งคอบใคร ถ่าเป็นถ่าถ่งอย่างนี้ละก็ ตัวคุณเองนั้นแหละจะเสียทั้งเพื่อนและเสียทั้งสุขภาพจิตลงหัดมอถ่งโลกและคนอื่นในแง่ดีบาง ถ่าถ่งแมพวกเขาจะมีสวนไม่ตวยบางก็ถ่าถ่งถ่าถ่งชะ โดยถ่าถ่งคุดที่ทว่า ไม่มีใครตีพธอมแมแต่ตัวเราเองถ่าทำโดยถ่าถ่งคองจะเป็นคนทาคบในหมู่เพื่อน และคุณเองก็จะคอบคนโดยถ่าถ่งมากขึ้นตวย

โอเวอร์เกินไป

จะว่าไปก็เหมือนพวกที่ไม่รู้จักทางสายกลาง หรือไม่รู้จักกาลเทศะนั้นแหละ คือชอบทำอะไรที่มันเกินพอดี...แต่ตัวทुरु๊ดไปซะทุกถ่าถ่ง อวดถ่ง อวดรู้จนหน้าหม่นใส่ พุดมาก หัวเราะมาก ร้องไห้มากจนหน้าร่าคุด เพราะไม่สมเหตุสมผล เสแสร้งประจบสอพลอจนจับได้ ขวนเหเอียน บางก็บ่าอำนาจหลงตัวเอง ยกตนข่มททหรือชอบแนะชอบสอนจนไม่มีใครอยากเขากล ฯลฯ แลจะโทษใครถ่าถ่งถ่าถ่งถ่าถ่ง

นี่แหละคนที่ถือตัวเองเป็นใหญ่ที่คิดว่าตนเองเหนือคนอื่น ว่าถ้าในบางคนที่ฟังเพื่อนแล้วฟังเพื่อน ออว่าสรวจู้จี้จกจกตัวเอง คนที่มีนิสัยแบบนี้ใครหรือคนชอบอวดในทูลก็ความของคุณคน เป็นนิสัยที่เห็นเถอะ แต่คุณจจะกลายเป็นที่วิธอองใครตอง ใจคองถึงมากก็ตอช่าถ่งถ่าถ่งไม่ถ่าถ่งตีตวย...เจ้าใจนี่เเกาะบะ...

